
sþ. 136. Fyrirspurn [111. mál]
til iðnaðarráðherra um sjóefnaverksmiðju á Reykjanesi.

Frá Jóni Skaftasyni.

Hvað líður rannsóknum um byggingu og rekstur sjóefnaverksmiðju á Reykja-
nesi, og hvenær má vænta ákvörðunar um hvort og með hvaða hætti verksmiðjan
verður byggð?


